

ความรู้เรื่องพระธาตุเสด็จ

จาก....ประสบการณ์ของข้าพเจ้า (โดยMR.MAC)

ความรู้ข้าพเจ้า(ข้าพเจ้า)น้อยนิด
กราบขมาที่บังอาจ
หมายเพียงบอกเรื่องราว
ประวัติการที่ผ่านมา
ขอท่านอ่านแล้วคิด
ถอดใจผูกเป็นริ้ว
คิดดีพูดให้ดี
ขอจงขจัดอันเลวร้าย
ศัลหาเป็นขของกลาง
เกิดแก่แก่ที่กลางใจ

ไม่คาดคิดไปอันปราถนีย์
หากพลังพลาตช่วยข้าพ
ไขกระจ่างราวอดีตักดา
นั่นเมื่อดำพรประเทือง
ค่อยพินิจอย่าขัดเคือง
ให้เกียรติเนื่องเรื่องผ่านมา
หมั่นภาวนา...สืบไว้มา
ที่ประจักษ์ให้โลกไว้
ทำให้อ่างสว่างใส
เกิดโลกใหม่.....ไปนิพพาน

ก่อนที่จะเขียนเรื่องพระธาตุนี้ ข้าพเจ้าได้ จดรูปขออนุญาต ขอบารมี แห่งพระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือ ขอให้การบันทึกข้อความเหล่านี้ออกมาอย่างถูกต้องสละสลวย เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมากที่สุด ให้ผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ได้เกิดความเลื่อมใส ผู้ที่ไม่ศรัทธาในพระธาตุได้เกิดความศรัทธา เกิดความรู้และความเข้าใจ จะได้ไม่เกิดการปรามาสต่อพระธาตุที่พบเห็นด้วยความไม่รู้ ก่อให้เกิดบาปกรรมแก่ตนเองได้ โดยมีได้ตั้งใจ และกราบขอขมากรรมหากบทความใดผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ด้วยความอ่อนน้อมของสติปัญญา และมีช่างเขียน เพียงปรารถนา ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เท่านั้น และเป็นที่ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ ของพระธาตุให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ถึงความมีอยู่จริงของพระธาตุ ได้เกิดความสำรวมระวัง การอธิฐานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สงวนน้ำพระบรมสารีริกธาตุเพื่อขอบารมี อันเป็นเหตุอัศจรรย์ถึงการรับรู้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ข้าพเจ้านำมาสงวนน้ำเพิ่มขึ้นจากสิบองก์เป็นสิบเอ็ดองก์ ภายในปริบตา ยังความปราบปลื้มแก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก และเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุนี้ด้วยความเชื่อมั่น

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ข่าวกการเสด็จมาของพระธาตุมากมายเหลือเกิน มีทั้งของจริงและของปลอม กลายเป็นกระแสแห่งความนิยมในหมู่ผู้แสวงหาพระธาตุ มีการแสดงนิทรรศการพระธาตุ มีการอัญเชิญพระธาตุจากประเทศต่างๆให้คนไทยได้สักการะบูชา มีการจำหน่ายแจกที่ท่าพระจันทร์และจาก ชมรมต่างๆ อาทิเช่น ชมรมรักษพระธาตุ กลุ่มพลังจิตพิชิตภัยพิบัติเป็นต้น ทำให้เกิดข้อสงสัยและคำถามมากมาย

ข้าพเจ้าได้เคยเรียนถามท่านผู้รู้บางท่าน ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีสัมผัสและมีบารมีในด้านพระธาตุท่านกล่าวว่า

“ที่พระธาตุเสด็จมามากมายในยุคนี้ เนื่องจากโลกเข้าสู่ยุคขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้ว

และจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ท่านเสด็จมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนทำความดีได้รับรู้ถึงความมีอยู่จริงของพระธาตุ ให้คนเร่งทำความดี ทำความเพียร เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”(คุณศรีธรรม ยกเชื้อ)

“ผมคิดว่า คนที่บูชาพระบรมธาตุแล้วตายไป ถ้าไม่ได้ทำบาปลงไปสวรรค์ แต่ถ้าบูชาพระธาตุแล้วจะทำให้ร้ายนั้น เป็นไปไม่ได้ อาจมีนิตหนึ่งก็ได้ ถ้าเราทำความดี คนเราจะร้ายได้ต้องขยันทำมาหากิน คนที่ร้ายเพราะบุญเก่าสร้างมาดี บุญใหม่สร้างต่อการขยันหมั่นเพียร ประหยัด อุดหนุนก็จะรวยขึ้น ส่วนพระเครื่องที่แขวน เป็นพระที่แกะสลักจากแก้ว แขวนพระก็เพื่อให้มีสติ ทำกรรมดีละเว้นความชั่ว” (คุณทองดี ธรรมคุณารมณ)

“คนมีพระธาตุก็ดี คนที่ไม่มีพระธาตุก็ไม่ต้องไปเสียใจ พระธาตุไม่สามารถพาคนขึ้นสวรรค์ได้ คนต้องทำความดี มีพระธาตุแล้วต้องทำความดีด้วยถึงจะยังดี ถ้ามีพระธาตุแล้วไม่ทำความดีสู้คนที่ไม่มีพระธาตุแต่ทำความดีไม่ได้ (พระพยอม กัลยาโณ)

“ของเหล่านี้เป็นเครื่องล่อทั้งนั้น ล่อให้คนทำความดี ผู้พระธรรมไม่ได้ ปฏิบัติให้ถึงไปนิพพานได้เลย” หลวงพ่อแดง วัดพระธาตุจอมกิติหลากหลายทัศนะจากท่านผู้รู้ เพราะฉะนั้นเราควรรู้ให้จริง พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนถึงจะตัดสินใจได้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้ชมพระธาตุ

ความรู้ในเรื่องของพระธาตุลักษณะต่างๆ ของพระธาตุได้มีค้นบันทึกไว้มากมาย ท่านสามารถหาอ่านได้ง่ายหรือแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ต การพิจารณาว่าพระธาตุเป็นของแท้หรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การสัมผัสทางจิต และความเชื่อในตัวเจ้าของที่นำมาให้ชมเชื่อในสถานที่ ที่ประดิษฐานหรือแม้กระทั่งเชื่อในความเป็นสมมุติ

“มันก็แค่รูปกับนาม...สมมุติ...สมมุติ...แล้วก็มีชีวิต” (ท่านอาจารย์หมุน วัดแอนนาเดล ออสเตรเลีย)

“เฮ้...ดี...ดี...หายากนะนี่ พระธาตุพระอรหันต์ เฮ้...เอาไปแจกกัน” (หลวงปู่บุญญ



ฤทธิ์) “เค้ากลัวกันใหญ่เลย บอกกลัวพระธาตุ” (ท่านอาจารย์หมุน วัดแอนนาเดล)

“เฮ้...นี่พระบรมสารีริกธาตุนะ รักษาไว้ให้ดีเป็นมงคลแก่ชีวิต” (หลวงพ่อกัสสปมุนี วัดปิพลลวันาราม)

“อย่าไปสงสัยเลยครับ แท้หรือไม่แท้ อยู่ที่ใจเรามากกว่า พระธาตุท่านเป็นของหนัก มีพระธาตุแล้วต้องบูชา สวดมนต์ ถือศีล ภาวนา ท่านถึงจะแสดงปาฏิหาริย์” (คุณศรีธรรม ยกเชื้อ)

“รุ่นน้องเขาไปบูชามาจากท่าพระจันทร์ เขาเอามาให้ผม ผมเห็นว่าที่วัดท่านยังไม่มีพระธาตุจึงนำไปถวายท่าน อีกสองสามปีต่อมา

ได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่า ที่วัดเจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะพระธาตุของโยม ตั้งแต่ได้รับพระธาตุจากโยมมา ทั้งญาติโยม เงินทองหลังไหลมาไม่หยุด อย่างที่โยมเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละ” (คุณเต๋อ ญาติธรรมชาวเว็บพลังจิต)

ฉะนั้นความรู้เรื่องพระธาตุจึงมีมากมายหลายทัศนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และจิตสัมผัสและบารมีในการปฏิบัติของแต่ละท่าน แม้แต่พระอรหันต์แต่ละองค์ยังมีบารมีในการบำเพ็ญที่ต่างกัน เช่นพระสาลี ท่านมีบารมีด้านโศคลาภ พระโมคคลาท่านมีบารมีด้านฤทธิ์ พระสารีบุตรท่านมีบารมีด้านปัญญาเป็นต้น จากสัมผัสของบางท่าน ท่านบอกว่าสิ่งนี้มีพลังเป็นพระธาตุ อ่านต่อฉบับหน้า